

ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2557

เอกชน 34 รายแย่งชิงของ ประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลลด 4 คึกคัก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 4/2557 จำนวน 400,100 ตัน มีภาคเอกชนยื่นซองเสนอราคาถึง 34 ราย ผลการประมูลเบื้องต้น พบว่ามีผู้ชนะการประมูล 21 ราย รวมปริมาณ 246,000 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลรวม 400,100 ตัน ส่วนข้าวที่เหลือ 150,000 ตัน จะเจรจาต่อรองให้ผู้ประกอบการเสนอราคาใหม่ เพราะยังไม่ผ่านราคาเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือฟลอร์ไพรส์ และบางรายเสนอราคาตรงกัน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า พอใจการเปิดประมูลข้าวลดตันนี้ เนื่องจากยังได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเข้ามายื่นซองเสนอราคาจำนวนมาก เชื่อว่าจะระบายได้เกือบทั้งหมด เพราะการเสนอราคายังไม่สิ้นสุด โดยคาดว่าเดือนมกราคม 2558 จะเปิดระบายได้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์ตลาดตามความเหมาะสมอีกครั้ง โดยกรมการค้าต่างประเทศจะประกาศผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการให้ผู้ชนะการประมูลทราบภายหลัง หลังได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.)

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 398,346 ตัน แบ่งเป็นปลายข้าวเอวันเลิศ 330,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 15% ข้าวเหนียว 10% และข้าวขาว 25% โดยเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 นาปรัง 2555 ข้าวเปลือกฤดูกลาง 2555/2556 และ 2556/2557 ซึ่งข้าวที่นำมาประมูลทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีผ่านการตรวจสอบแล้ว และจากการประมูลข้าวทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา ขายข้าวได้แล้ว 348,000 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปีนี้ น่าจะอยู่ที่ 10.7 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในแง่ปริมาณเพิ่มขึ้น 29% ส่วนมูลค่าเพิ่มขึ้น 60% และปี 2558 คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557 หรือสูงถึง 10.7 ล้านตัน แต่มูลค่าจะเพิ่มเป็น 5,200-5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการประเมินสถานการณ์ข้าวโลก รวมถึงข้าวไทย ปีหน้าจะลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยแล้ง ทำให้การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปรัง ช่วงปลายปีหน้าจะปริมาณไม่สูง ทำให้ผลผลิตไม่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการข้าวในตลาดยังมีสูง ทำให้เชื่อว่าไทยจะระบายข้าวได้แน่นอน ขณะที่ ผลผลิตข้าวในประเทศ ปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 35 ล้านตัน ข้าวเปลือกต่ำกว่าปี 2557 ที่มีปริมาณสูงถึง 37 ล้านตัน ข้าวเปลือก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นว่า ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และตรุษจีนความต้องการข้าวเก่าจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกา และตลาดในประเทศไทยเองก็มีความต้องการเช่นกัน จึงน่าจะเป็นเหตุผลให้การประมูลข้าวของรัฐบาลครั้งที่ 4 รอบนี้คึกคัก อีกทั้งยังทำให้ราคาข้าวเก่าในตลาดช่วงนี้สูงกว่าข้าวใหม่ โดยข้าวขาวเก่าขายกันในราคา 13,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวใหม่ขายในราคาประมาณ 12,600 ต่อตัน และมองว่าหลังจากรอบนี้รัฐบาลน่าจะเปิดประมูลขายได้อีก 1 รอบ

การส่งออกข้าวไทยปีนี้ น่าจะทำได้เกือบ 11 ล้านตันขณะนี้ทำได้แล้ว 10.2 ล้านตัน ซึ่งไทยส่งออกได้มาก เนื่องจากราคาข้าวของเวียดนามสูงกว่าไทย ส่วนเป้าหมายส่งออกข้าวปีหน้าไทยน่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน เนื่องจากการแข่งขันยังคงรุนแรง จากปริมาณผลผลิตของคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินเดีย ที่จะมีผลผลิตออกมามาก และสต็อกของไทยเองก็ยังสูงถึงกว่า 17 ล้านตัน ทำให้แนวโน้มราคาข้าวปีหน้า ยากที่จะสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะจะเพิ่มในระดับ 50-100 เหรียญสหรัฐต่อตันยกเว้นสภาพอากาศที่ปัญหาแล้งจัด จนผลผลิตเสียหาย

ส่วนนโยบายระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในปีหน้าควรปรับปรุงวิธีการการขายให้รวดเร็วขึ้นให้ทันกับความต้องการของตลาด เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย หากตลาดต้องการข้าวชนิดใด ก็ให้เปิดประมูลขายข้าวชนิดนั้น ให้ทันกับสถานการณ์ เนื่องจากปีนี้การระบายผ่านการประมูลยังล่าช้า ซึ่งภาคเอกชน จะลงมาช่วยให้ค่าปรึกษากับรัฐบาลมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลจะต้องแยกแยะข้าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น ระหว่างข้าวที่คุณภาพดี และข้าวเสียหากเป็นข้าวเสีย จะต้องทำลายออกจากระบบ เพื่อให้ตลาดได้รับรู้ว่า ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลลดลง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อราคาข้าวในตลาด ที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกข้าวไทยขณะนี้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่อ่อนค่าซ้ำกว่า ประเทศคู่แข่ง รวมทั้งปัจจัยราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก ที่อาจจะกระทบต่อกำลังซื้อได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัทเรือชะลอขึ้นค่าที่เอชซี 60 วัน

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้หารือกับตัวแทนบริษัทเดินเรือรายใหญ่ๆ ประมาณ 10 ราย เพื่อสอบถามถึงกรณีนี้สายเดินเรือประกาศขึ้นค่าภาระการขนถ่ายสินค้าหน้าท่า (THC) ในอัตรา 60-70% ซึ่งในการชี้แจงพบว่ายังไม่มีเหตุผลชัดเจน ในการปรับขึ้นค่าบริการในอัตราดังกล่าว

กรมฯจึงได้ขอให้ทางบริษัทเดินเรือชะลอการปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าวออกไปก่อน 60 วัน หรือจากเดิมที่มีการประกาศปรับขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 2558 ให้เลื่อนจนไปถึงสิ้นเดือนก.พ. ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อข้อสรุปถึงอัตราที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวต่อไป

“ในที่ประชุม กรมฯได้แจ้งไปว่าอัตราที่เก็บเพิ่มถึง 60-70% ถือว่าสูงเกินไป และก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนมา หากทางบริษัทเดินเรือไม่ยอมชะลอ ก็คงต้องนำเข้าบัญชีบริการควบคุม ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งทางตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมจึงยินยอม และจะแจ้งไปยังบริษัทแม่เพื่อให้รับทราบถึงการชะลอครั้งนี้ต่อไป” นายสันติชัย กล่าว

สำหรับคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นมาหาข้อสรุปการเก็บค่าTHC ประกอบด้วยตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทเดินเรือ สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน (AEO) โดยจะมีการประชุมหารือเพื่อหาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมช่วง ม.ค. หลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน ตามช่วยระยะเวลาที่ขอความร่วมมือให้บริษัทเดินเรือชะลอการเก็บค่าบริการออกไปก่อน

ทั้งนี้ การหาค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม จะต้องดูว่าบริษัทเดินเรือ มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยด้านใดบ้าง คิดเป็นต้นทุนเท่าไร เพราะการคิดค่าบริการในอัตรา 60-70% ถือว่าสูงเกินไป และบางบริษัทเดินเรือได้ให้ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกัน อาจทำให้การคิดอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่ผ่านมา ก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกจำนวนมากว่าได้สร้างผลกระทบจนทำให้ต้นทุนการส่งออกไทยสูงขึ้น

แหล่งข่าวจากสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การคิดอัตราค่าบริการของสายการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น 60-70% ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะจากการสอบถามการท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการเพิ่มค่าบริการใช้ท่ากับบริษัทสายการเดินเรือ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับค่าบริการในส่วนดังกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ก่อนหน้านี้นายนพพร เทพสิทธา ประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้ออกมาระบุว่ามีสายเดินเรือ 7 บริษัท ส่งหนังสือมายังผู้ส่งออกไทยในการปรับขึ้นค่าเทอร์มินอลแอนด์ลิ้ง ชาร์จสูงสุดในอัตรา 74.36% ประกอบด้วย บริษัทเอสไอทีซี จากฮ่องกง, บริษัทหยางหมิง จากไต้หวัน, บริษัทฮานจิน จากเกาหลีใต้, บริษัทโอโอซีแอล จาก ฮ่องกง, บริษัท อีเวอร์กรีน จาก ไต้หวัน, บริษัทไซน่าชิปปิง จากจีน และ บริษัทหวัน ไห จากไต้หวัน คาดว่าจะมีบริษัทเดินเรือรายใหญ่อีก 20 รายจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา เตรียมที่จะทำหนังสือต่อผู้ส่งออกไทยในการขึ้นราคาเรือเหมือนกัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เผยยอดส่งออกข้าวสิ้นปี 10.6-10.7 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นบข. เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทย เมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีตัวเลขการส่งออกข้าว จำนวน 10.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยคาดว่าในสิ้นปีจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 10.6-10.7 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นการส่งออกข้าวที่มากสุดในประวัติศาสตร์สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8.5 ล้านตัน ถือเป็นตัวเลขส่งออกที่สูงสุดในการส่งออกข้าวของไทย ทั้งนี้ ทิศทางการส่งออกในปี 2558 ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ อีกทั้ง ไทยมีข้าวเหลือในสต็อกค่อนข้างมาก ผลผลิตของทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ด้านประเทศคู่แข่งได้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น อาทิ ข้าวขาว 5% ของประเทศปากีสถาน มีการจำหน่ายในราคา 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเฟดเดียวกันของเวียดนาม จำหน่ายอยู่ที่ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนของไทย จะต้องมีการจำหน่ายที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ราคาประมาณ 8,000 บาทต่อตัน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ไทยมีข้าวเหลือในสต็อกจำนวนมาก ทำให้กดดันราคาข้าวเปลือก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นบข.หวังระบายข้าวสต็อกทั้งหมดใน 3 ปี ยันไทยยังเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ครั้งที่ 5/2557 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ข้าวโลก และยุทธศาสตร์ข้าวระยะยาวที่ต้องมีการแก้ไขทั้งระบบ ทั้งการผลิต การตลาด การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร รวมถึงการขออนุมัติการระบายข้าว ที่ผ่านขึ้นตามกฎหมายแล้ว หลังการปิดบัญชีรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โดยสรุปข้าวที่ คสช.ได้ตรวจสอบทั้งสิ้น 16 ล้านตัน เป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐาน 2.35 ล้านตัน ข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ใช่ข้าวเสีย สามารถปรับปรุงและขายได้ ประมาณ 13 ล้านตัน ข้าวที่เสื่อมสภาพ 7 แสนตัน

"ข้าวดังกล่าวได้แบ่งเป็นเกรดไว้ คือ เกรดเอ คือขายได้ตามมาตรฐาน เกรดบี คือข้าวที่ต้องมีการปรับปรุงทำให้ราคาอาจตกลง ข้าวเกรดซี คือจะต้องแจ้งความและดำเนินคดี ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ปปท.) เพราะถือว่าเป็นการปิดบัญชีครั้งสุดท้ายแล้ว" พลเอกประยุทธ์ กล่าว

สำหรับการประมาณการในโครงการรับจำนำข้าว 4 โครงการ หากขายข้าวทั้งหมดแล้วจะขาดทุนที่ประมาณ 6.8 แสนล้านบาท แต่หลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ประเมิน ซึ่งในการดำเนินคดีนั้นจะมีทั้งส่วนของคดีแพ่งและอาญา มีการเรียกค่าเสียหาย ซึ่งยังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้ โดยจะต้องดูว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถขายข้าวได้เท่าไร และเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วต้องมีการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องมีการชี้แจงและตอบโต้ในเรื่องของข้อมูล โดยเฉพาะตัวเลขเรื่องการชดเชยให้กับชาวนา

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการระบายข้าวหลังจากนี้ว่า จะมีทั้งในและต่างประเทศโดยวิธีการเปิดประมูล ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากผู้ชำนาญการ โดยมีหลักการว่าการประมูลแบบยกคลัง หากคลังไหนคุณภาพสมบูรณ์สามารถประมูลได้ทั้งคลัง แต่ถ้าคลังไหนประเภทข้าวไม่สมบูรณ์ให้แยกขายเป็นประเภทๆไป โดยตั้งราคากลางไว้

พร้อมระบุว่า การระบายข้าวครั้งนี้จะไม่กระทบกับข้าวที่กำลังจะออกในฤดูกาลนี้ เพราะการระบายต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม ดูว่าจะขายข้าวในโครงการรับจำนำและข้าวใหม่ในช่วงใด เพราะเราต้องการยกระดับของข้าวใหม่ด้วย ไม่ใช่ให้นำข้าวเก่าออกมาตี จนเกิดข้าวลือต่างๆนานา เป็นผลทำให้ราคาข้าวตกทั้งหมด อยากรู้ก็ดี จนถึงวันนี้รัฐบาลมีความมั่นใจในนโยบายเรื่องข้าวที่ดำเนินการอยู่ และเห็นว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการทุจริต

ส่วนการระบายข้าวในสต็อกทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลาที่ปีนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าเร่งขายเร็วเกินไปจะทำให้ราคาข้าวตก ดังนั้นต้องใช้วิธีการระบายข้าวตามความต้องการของตลาดและสภาพข้าวที่มีอยู่ แต่ก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเก็บไว้นานก็จะมีผลกระทบในเรื่องคุณภาพข้าว รวมทั้งต้องคำนึงเรื่องค่าเช่าโกดังเก็บข้าวที่มี

ค่าใช้จ่าย 2 พันกว่าล้านบาท/เดือน อย่างไรก็ตามก็ตั้งใจจะพยายามระบายข้าวให้เสร็จภายใน 3 ปี และจะเพิ่มการค้าภายในประเทศ โดยการเปิดตลาดข้าวในประเทศให้เกษตรกรมาเป็นผู้ขายเอง โดยต้องไปหาวิธีเพิ่มมูลค่าของข้าวในแต่ละชุมชน

"รัฐบาลเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา และพยายามสร้างสิ่งดีๆ วันนี้ถือว่าทำได้เร็วที่สุดแล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไทยกับเวียดนาม ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น เพียงแต่ราคาข้าวของไทยสูงกว่าเวียดนามมาก ทำให้ข้าวไทยขายได้น้อยกว่า และในปี 58 กำลังเป็นช่วงแย่งชิงการเป็นหนึ่งของการส่งออกข้าว ซึ่งเวียดนามเองเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ว่าจะเป็นที่หนึ่งในการส่งออกข้าวให้ได้ แต่เรายังมั่นใจว่าจะรักษาการส่งออกข้าวให้เป็นอันดับหนึ่งต่อไป โดยไม่เน้นปริมาณอย่างเดียว แต่จะต้องมีคุณภาพให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การลงนามใน MOU กับสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้จะมีอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องรถไฟ และเรื่องข้าว ซึ่งทางจีนจะซื้อข้าวไทยเบื้องต้นที่ 2 ล้านตัน แต่ทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลา และอย่ามองเรื่องการขายข้าวอย่างเดียว สิ่งสำคัญคือการยกระดับคุณภาพข้าว สร้างความแตกต่าง ปัญหาข้าวไทยที่ล้มตลาดอย่างหนึ่งคือข้าวไม่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับ รวมทั้งลดปริมาณการปลูกข้าวลง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

แจงความคืบหน้าปมคดีระบายข้าวยุค'รบ.อภิสิทธิ์'

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามคำร้องขอให้ถอดถอนนางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกจากตำแหน่ง และกรณีกล่าวหา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสาร และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสาร ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เมื่อปี 2552 และปี 2553 ว่าเป็นไปโดยลำช้า นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนชี้แจงถึงความคืบหน้าในการไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. กรณีกล่าวหา นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เมื่อปี 2552 ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และไม่อนุมัติขายข้าวสารให้บริษัท วุฒิกวี จำกัด และบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งที่อยู่ในกลุ่มผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่าการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการขายส่งข้าวสาร และมีการเสนอซื้อ/ขายตามราคา ณ หน้าคลังสินค้า ซึ่งผู้ซื้อต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งในการรับมอบข้าวจากคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยที่การจัดเก็บสต็อกข้าวสารของรัฐบาล ได้จัดเก็บในต่างสถานที่และต่างสภาพกันในแต่ละคลังสินค้า ดังนั้นการกำหนดราคาขายจึงต้องหักค่าขนส่งเฉลี่ยถึงโกดังกลาง และค่าเสื่อมสภาพข้าวสารตามอายุการเก็บรักษา เพื่อนำมาคำนวณเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ณ หน้าคลังสินค้าด้วย ทำให้ราคาข้าวสารในแต่ละชนิดและแต่ละคลังสินค้านั้นมีการกำหนดราคาขายที่ต่างกัน และมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด และปรากฏข้อเท็จจริงว่านางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติจำหน่ายข้าวสารให้กับบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้ว แต่บริษัท วุฒิกวี จำกัด เคยมีประวัติละทิ้งการเสนอราคา จึงไม่อนุมัติให้จำหน่ายข้าวสารให้แก่บริษัทดังกล่าว ข้อกล่าวหาจึงไม่มีมูล ตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด

2. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตในการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เมื่อปี 2553 เกี่ยวกับพฤติกรรมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบาย

ข้าวสาร และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสาร ใน 4 ข้อกล่าวหา ดังนี้

ข้อกล่าวหาที่ 1 กรณีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 ราย ปรับเปลี่ยนวิธีการระบายข้าวสารให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศในปริมาณมากเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยไม่มีการออกประกาศเชิญชวน เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพียงบางราย และกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

ข้อกล่าวหาที่ 2 กรณีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 ราย อนุมัติให้ความเห็นชอบจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย

ข้อกล่าวหาที่ 3 กรณีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี และนายมนัส สร้อยพลอย กระทำการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยดำเนินการในทางลับ

ข้อกล่าวหาที่ 4 กรณีนางพรทิภา นาคาศัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด เนื่องจาก นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้นำแคชเชียร์เช็คเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25,000,000 บาท มาวางค้ำประกันการทำสัญญาของบริษัทฯ กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาที่ 1 - 3 ปรากฏว่าในการดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม 2553 และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 วิธีการระบายข้าวสารโดยการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาล ได้ก่อให้เกิดกระแสข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลต้องหยุดชะงัก และเสียโอกาสในการระบายข้าวสารในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการระบายข้าวสารโดยให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวในปริมาณมากเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล ซึ่งการระบายข้าวสารด้วยวิธีดังกล่าวได้เคยมีการนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2546 ก่อนแล้ว และได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซื้อและคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ ของผู้เสนอราคาซื้อด้วย และหากผู้เสนอราคาซื้อรายใด มีคำสั่งซื้อข้าวสารจากลูกค้าต่างประเทศ ก็สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลได้ นอกจากนี้การระบายข้าวสารโดยวิธีให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศในปริมาณมากเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาล เป็นวิธีการระบายข้าวสารที่อยู่ในกรอบของยุทธศาสตร์การระบายข้าวสารที่ได้กำหนดแนวทางไว้ให้สามารถทำได้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เป็นวิธีการระบายข้าวสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณและราคาข้าวในตลาดภายในประเทศ

ส่วนกรณีจำหน่ายข้าวสารต่ำกว่าราคาตลาด เนื่องจากการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เป็นการขายส่งข้าวสาร และมีการเสนอซื้อ/ขายตามราคา ณ หน้าคลังสินค้า ซึ่งผู้ซื้อที่มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งในการรับมอบข้าวจากคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และโดยที่การจัดเก็บสต็อกข้าวสารของรัฐบาล ได้จัดเก็บในต่างสถานที่และต่างสภาพกันในแต่ละคลังสินค้า ดังนั้น การกำหนดราคาขายจึงต้องหักค่าขนส่งเฉลี่ยถึงโกดังกลางและค่าเสื่อมสภาพข้าวสารตามอายุการเก็บรักษา เพื่อนำมาคำนวณเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ณ หน้าคลังสินค้า ด้วยทำให้ราคาข้าวสารในแต่ละชนิดและแต่ละคลังสินค้ามีการกำหนดราคาขาย ที่ต่างกัน และมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งการจำหน่ายข้าวสารในครั้งนี้ได้มีการเจรจาต่อรองราคากับบริษัท ที่เสนอราคาซื้อที่อยู่ในเกณฑ์ราคาที่ตั้งไว้เท่านั้น และเมื่อพิจารณาราคาขายหลัง การเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคาซื้อทุกรายแล้ว ปรากฏว่าล้วนมีการกำหนดราคาขายที่สูงกว่าเกณฑ์ราคาที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น

สำหรับประเด็นที่กล่าวหาว่า นายมนัส สร้อยพลอย มีหนังสือแจ้งให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ดำเนินการระบายข้าวสารในทางลับ ตามที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี มีบัญชา นั้น เป็นเรื่องที่นายมนัส สร้อยพลอย ได้แจ้งให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ดำเนินการในทางลับเกี่ยวกับการทำสัญญา การส่งมอบ รับมอบ และขนย้ายข้าวสารออกจากคลังสินค้า ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อไม่ให้ตกเป็นข่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ มิให้ องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดเผยในเรื่องของปริมาณข้าวสารและราคาจำหน่ายข้าวสาร

เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อราคาข้าวสาร เท่านั้น และเป็นการแจ้งให้ดำเนินการภายหลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติและให้ความเห็นชอบให้จำหน่ายข้าวสารให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อข้าวสารที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว มิใช่มีคำสั่งให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ระบายข้าวสารโดยวิธีการลับแต่ประการใด

ส่วนข้อกล่าวหาที่ 4 จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบแคชเชียร์เช็คเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25,000,000 บาท ให้บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด มาวางค้ำประกันการทำสัญญากับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจริง แต่พยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่พิจารณาได้ว่า นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนก่อน และหากพบว่านางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

3. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้เร่งรีบดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อไป
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกภมภ์ประกันภัยข้าวปี'58 เอกชนหวังคลังคงเงื่อนไขเดิม

นายจිරพันธ์ อัศวธณกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558 ก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาและหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเดือน ม.ค.-ก.พ. 2558 และสามารถเสนอขายได้ภายในเดือน มี.ค. 2558

โดยมี 2 ประเด็นที่อยู่ระหว่างหาข้อสรุป คือ 1) การแบ่งพื้นที่รับประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ 5 ระดับ ที่ภาครัฐต้องการปรับลดเหลือ 3 ระดับ ขณะที่รีอินชัวร์มองว่า 5 ระดับเหมาะสมแล้ว

"ข้อเสนอนี้หากรัฐพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน พื้นที่รับประกันภัย 3 ระดับ ก็ถือว่ารับได้ แต่ถ้ารัฐต้องการให้เกษตรกรเข้ามารับประกันภัยช่วยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ก็ต้องขยายพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น"

และ 2) ภาครัฐเสนอให้ขยายอายุสัญญาจากปัจจุบันเป็นการทำปีต่อปี ให้เพิ่มเป็น 3-5 ปีหรือมากกว่าเพื่อความยั่งยืน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างหารือกับรีอินชัวร์ เนื่องจากการปรับลดระยะเวลาให้น้อยลง จะป้องกันการสับสนของเกษตรกร รวมถึงไม่ต้องชี้แจงกับรีอินชัวร์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลายรอบ ส่วนเรื่อง 6 ภัย กับโรคระบาดยังยึดตามแนวปฏิบัติเดิม รวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยก็ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2557 ที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2557 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 55,350 ราย พื้นที่นาข้าว 829,360 ไร่ หรือ 54% ของพื้นที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่มีเบี้ยประกันรับรวม 359.48 ล้านบาท โดยมีผู้ได้รับความเสียหายแล้ว 1,799 ราย คิดเป็นพื้นที่ที่เสียหายประมาณ 34,580 ไร่ ขณะที่อัตราการรับสินไหมทดแทนอยู่ที่ราว 11% หรือ 30-40 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีผลประกอบการเป็นบวกในปีแรก

ส่วนบริษัทประกันภัยไทย วิวัฒน์ มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดที่ 32% ของเบี้ยรวม หรือกว่า 100 ล้านบาท เป็นส่วนประกันภัยเอง 5% และส่งต่อให้รีอินชัวร์ 95% โดยในปีหน้ามีแผนจะลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้นเนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมากเกษตรกรในหลายพื้นที่ยังไม่ทราบว่ามีโครงการนี้

นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการประกันภัยข้าว คือต้องมีรีอินชัวร์ ที่น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งมากพอ ซึ่งสมาคมพอหาได้ ส่วนผู้รับประกันภัยที่มีอยู่ 3-4 ราย มองว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะมีความชำนาญมากพอ

นอกจากนี้ แหล่งข่าวในธุรกิจประกันภัยรายหนึ่ง ระบุว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุลรองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดว่าจะอาจให้รัฐบาลจ่ายเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรทุกบาท โดยเน้นการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตได้ ส่วนที่ไม่ได้ปลูกพืชตามแนวคิดดังกล่าว ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเอง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ถกขายข้าวยกคลังสะตุต เอกชนแนะตั้งราคาละทุกรวด

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2557 ที่มีนางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนจากสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มาร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารสต็อกข้าวสารรัฐบาลทั้งหมด 17 ล้านตัน หลังจากที่มีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการระบายข้าวโดยการประมูลแบบ ยกคลัง เพื่อลดภาระค่าฝากเก็บข้าว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลต้องจ่ายเดือนละ 2,000 ล้านบาท

ในที่ประชุมสรุปว่า สต็อกแยกเป็นเกรดเอ, เกรดบี ไม่ได้แฉ่งปริมาณ เกรดซีมี 730 โกดัง ข้าวเสื่อมคุณภาพ มี 80 โกดัง และข้าวผิดชนิด เช่น แฉ่งเป็นข้าวหอมมะลิ แต่ในคลังเป็นข้าวหัก มีถึง 16 โกดัง ซึ่งปัญหาคือ ในคลังเดียวกัน มีข้าวผสมอยู่ทั้ง 3 เกรด จึงสรุปไม่ได้ว่าจะคำนวณสูตรการขายยกคลังอย่างไร

ทางเอกชนจึงเสนอ ให้รัฐบาลขายแบบยกคลัง กำหนดความถี่ในการขายทุก 10 วันตั้งราคาละเป็นราคา กลางเปิดเผย แต่ปรับทุก 10 วัน โดยไม่ต้องเปิดให้รู้ว่าคลังใดมีข้าวเกรดไหนสัดส่วนเท่าไร ให้เอกชนไปดูตามสภาพ ข้าว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนปริมาณที่จะขายแต่ละครั้งให้ยืดหยุ่นไปตามการประเมินความต้องการของตลาด อาจอยู่ระหว่าง 300,000-700,000 ตัน และมีเงื่อนไขว่าเปิดกว้างให้ทุกคนยื่นซื้อได้ โดยต้องเร่งจ่ายเงิน และรับ มอบสินค้าโดยเร็ว แต่หากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต้องการขายให้ได้ราคาสูง ให้ใช้ วิธีการประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยการประมูลแยกกอง ประเมินราคาเป็นกอง ๆ แต่ จะทำได้ช้ากว่า

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวกล่าวว่า สมาคมโรงสีข้าวไทยเตรียมทำหนังสือร้องเรียนเสนอไปยังกรมการค้าภายในให้ช่วย หามาตรการแก้ไขปัญหา กรณีที่โรงสีบรรทุกข้าวไปส่งให้ผู้ส่งออกบางราย แต่ถูกหักน้ำหนักข้าว อย่างไม่เป็นธรรม เช่น ส่งข้าวสาร 1 รถบรรทุกพวงน้ำหนักขาดหายไป 400 กิโลกรัม จากความจุ 300 กระสอบต่อ คัน หรือคิดเป็นข้าวเปลือก 1 ตันข้าวเปลือกถูกโกงน้ำหนักเป็นเงิน 82 บาท หากคำนวณจากราคาตลาดที่ตันละ 12,300 บาท รวมโรงสีทั่วประเทศ 200 โรงสีขายวันละ 200 ตันข้าวสาร จะเห็นว่าภาพรวมธุรกิจโรงสี จะถูกโกงค่า ความชื้นวันละเฉลี่ย 6.5 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มุ่งให้การสนับสนุนปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์

นายปิติพงษ์ พิงบุญ ภู อัยยธา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในรายการเดินหน้า ประเทศไทย ว่า การลงพื้นที่ที่ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดูงานของกลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกข้าวหอม มะลินทรีย์จันมีชื่อเสียง และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ โดยเกษตรกรอินทรีย์ ถือเป็นตลาดใหม่ประเทศไทย ซึ่งต้องการดูทิศทางว่าทำได้ทำอะไรบ้าง และจะทำอะไรต่อไป เพื่อให้การช่วยเหลือทั้งในด้านการผลิตและการขาย ซึ่งจะต้องให้ความรู้ในการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า และในเรื่องของมาตรฐานสินค้า รวมทั้งจะเป็นการขีดชูข้าวหอมมะลิของไทย ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงการตั้งเป้าหมายในการผลิต ที่จะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการปรับปรุงค่อนข้างมาก โดยจะต้องรวบรวม ข้อมูลปัญหาจากเกษตรกรด้วย รวมทั้งต้องแยกแยะคุณสมบัติทางเคมี ของเกษตรกรอินทรีย์ กับเกษตรกรทางเลือกอื่น ๆ ให้ชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกัน

ด้าน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสนใจและพร้อม ให้การสนับสนุนการปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลว่า จะสามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไร ทั้งนี้ทิศทางของเกษตรกรอินทรีย์ มีแนวโน้มเติบโตเต็มที่ เพราะปัจจุบันตลาดโลกกำลัง ให้ความสำคัญกับอาหารรักษาสุขภาพ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในปี 2558 จะหาสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของ ประเทศไทย ซึ่งข้าวถือเป็นหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน และจะต้องผลักดันให้เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกยอมรับ ส่วนการ ส่งเสริมกลยุทธ์การขายสินค้าให้มีราคาสูงขึ้นนั้น กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจที่จะเปิดตลาดใหม่ หรือปรับตลาด

เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยจะมุ่งไปที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน ทำให้ต่างประเทศ
ได้รู้ว่า ข้าวที่ดีเป็นอย่างไร อีกทั้งจะจัดตั้งสถาบันข้าวพาณิชย์ เพื่อดูแลโดยตรง ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-18 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 118,642 ตัน มูลค่า 54.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 35.48% และมูลค่าลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 183,897 ตัน มูลค่า 86.569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 5.961 ล้านตัน มูลค่า 2.618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 5.75% และมูลค่าลดลง 4.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.325 ล้านตัน มูลค่า 2.735 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 31,137 ตัน ลดลง 21.57% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 37,855 ตัน โดยในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าว 335,925 ตัน เพิ่มขึ้น 1.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 332,009 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 116,322 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 54,017 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 147,085 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 18,501 ตัน ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสจำนวน 61,967 ตัน ประเทศโปแลนด์จำนวน 53,152 ตัน เนเธอร์แลนด์ 30,044 ตัน เบลเยียม 17,180 ตัน สาธารณรัฐเชค 12,207 ตัน สเปน 11,368 ตัน สหราชอาณาจักร 11,090 ตัน สำหรับประเทศในเอเชียที่นำเข้าข้าวจากกัมพูชานั้น อาทิเช่น มาเลเซีย 39,222 ตัน และจีน 30,646 ตัน เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ออกมายอมรับว่ากัมพูชาอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวได้ถึง 1 ล้านตันในปี 2015 เนื่องจากการขาดแคลนความสามารถทางการแปรรูปข้าวรวมทั้งการขาดแคลนงบประมาณ โดยเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ถึง 1 ล้านตันภายในปี 2015 แต่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยและภาวะในปัจจุบัน จึงคาดว่าจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้

ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาประสบกับความล้มเหลวในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าวทำให้ความสามารถในการสีข้าวของกัมพูชายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตที่มี โดยรัฐบาลไม่กล้าที่จะจัดหาข้าวจากชานามาส่งออกต่างประเทศ เพราะความสามารถในการสีข้าวยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้กัมพูชาต้องสูญเสียลูกค้าไปบางส่วน นอกจากนี้ยังทำให้ชาวนาจำเป็นต้องขายข้าวเปลือกออกไปให้พ่อค้าในราคาต่ำ ขณะที่พ่อค้าก็มีกำไรจะขายข้าวให้แก่เวียดนามและไทยมากกว่า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสภาเพื่อการพัฒนา กัมพูชา (The Council Development for Cambodia; CDC) ระบุว่า การลงทุนด้านนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี เพราะยังมีการขออนุญาตลงทุนทางด้านนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการในการสีข้าวของกัมพูชาให้มากขึ้น

ทางด้านประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodia Rice Federation; CRF) ได้ออกมาสนับสนุนคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า สหพันธ์ข้าวกัมพูชากำลังมุ่งมั่นที่จะช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้าวของประเทศ รวมทั้งจะช่วยจัดหาเงินกู้สำหรับการจัดหาข้าวและการจัดเก็บสต็อกข้าวเพื่อให้เพียงพอ

สำหรับการส่งออก และยังคงพยายามช่วยกระตุ้นการส่งออกให้มากขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ก็ตาม โดยจะมีการมองหาตลาดใหม่ๆสำหรับข้าวกัมพูชาด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ย. 2557 มีจำนวนประมาณ 2.95 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 87 วัน) เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.81 ล้านตันในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.77 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 430,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 350,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 14.6%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 4% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.6%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 27 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.45 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 54.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 47 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในปีนี้ NFA นำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มีการซื้อในปีนี้ประมาณ 1.5 ล้านตัน และอีก 300,000 ตัน เป็นข้าวที่ซื้อเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้เริ่มเปิดรับสมัครสำหรับภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะนำเข้าข้าว ในปริมาณ 187,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลง MAV (Minimum Access Volume) โดย NFA ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวทางในการนำเข้าข้าวสาร ภายใต้โครงการ MAV (Omnibus Origin Rice Importation Program) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อผูกพันที่ฟิลิปปินส์มีต่อองค์การการค้าโลก ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าว 350,000 ตันภายใต้โครงการ MAV ในปีนี้ โดยข้าวจำนวน 163,000 ตัน ถูกจัดสรรโควตาเป็นการเฉพาะให้แก่ประเทศตามบัญชีรายชื่อ (MAV – Country Specific Quota) ส่วนที่เหลืออีก 187,000 ตัน จะเป็นโควตารวม ไม่ได้ระบุประเทศ การประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่อนุญาตให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการนำเข้าข้าว ทั้งนี้ ผู้นำเข้าที่มีคุณสมบัติพร้อม จะสามารถนำเข้าข้าวมาในฟิลิปปินส์ได้ รายละไม่เกิน 5,000 ตัน โดยไม่มีเกณฑ์ปริมาณขั้นต่ำและสามารถนำเข้าข้าวมาจากประเทศใดก็ได้ โดยข้าวที่จะนำเข้าผ่านโครงการดังกล่าวจะต้องเสียภาษี 40% ล่วงหน้ากับธนาคาร Land Bank of the Philippines ซึ่งการประเมินขั้นสุดท้าย จะดำเนินการโดยกรมศุลกากร และจะต้องเป็นการนำเข้าข้าวคุณภาพสูงเท่านั้นด้วย

ทั้งนี้ หลังจากผู้สมัคร/ผู้นำเข้ายื่นเอกสารการสมัครอย่างครบถ้วนแล้ว องค์การอาหารแห่งชาติจะพิจารณาเอกสารการสมัครและออกใบ certificate of eligibility (CoE) ให้แก่ผู้นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ โดยจะระบุปริมาณที่สามารถนำเข้าข้าวได้ รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ CoE ผู้นำเข้าจะต้องยื่นเอกสารให้แก่ธนาคาร Land Bank และจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมต่อไป ซึ่งธนาคารจะส่งเอกสารให้แก่องค์การอาหารแห่งชาติเพื่อระบุปริมาณและประเภทข้าวที่จะนำเข้า กำหนดการการมาถึงของข้าว ประเภทของสินค้าและท่าเรือ โดยสินค้าควรมาถึงฟิลิปปินส์ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ (ซึ่งครอบคลุมอายุลงตั้งแต่ปี 2555) ได้รับการขยายเวลาไปถึงปี 2560 และนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้า ฟิลิปปินส์ตกลงที่จะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว จาก 40% ภายใต้ MAV (ที่ปริมาณ 350,000 ตัน) ลดเหลือ 35% สำหรับข้าวนำเข้าตามโครงการ MAV ที่เพิ่มขึ้นเป็น 805,200 ตัน

ที่มา Oryza.com และหนังสือพิมพ์ Business World

ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 286,200 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 136,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 47.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือ เวียดนามจำนวนประมาณ 114,100 ตัน (สัดส่วน 39.9%) จีนประมาณ 21,200 ตัน (สัดส่วน 7.4%) สหรัฐอเมริกา 4,000 ตัน (สัดส่วน 1.4%) ออสเตรเลียประมาณ 5,300 ตัน (สัดส่วน 1.9%) กัมพูชาประมาณ 1,100 ตัน (สัดส่วน 0.4%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,600 ตัน (สัดส่วน 1.2%) สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557 มีปริมาณ 12,426 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,318 ตัน ประเทศจีน 692 ตัน สหรัฐฯ 645 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งหมดรวม 12,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.014 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.874 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ต.ค. จีนนำเข้าข้าวประมาณ 180,000 ตัน เท่ากับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 143,120 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) จีนส่งออกข้าวประมาณ 345,369 ตัน ลดลงประมาณ 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 455,970 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ย. จีนส่งออกข้าวจำนวน 108,815 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 89% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,472 ตัน ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ในปี 2013 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวรวมประมาณ 2.267 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 478,400 ตัน

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาที่มีการส่งออกจำนวน 459,419 ตัน เพิ่มขึ้น 58% (MoM) เมื่อเทียบกับจำนวน 289,884 ตัน ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับจำนวน 278,425 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) ขณะที่มูลค่าส่งออกในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 221.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ย. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 47,090 ตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือน ต.ค. แต่เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออกจำนวน 412,329 ตัน เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา และแต่เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรก (ก.ค.-พ.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค. 57 — มิ.ย. 58) มีจำนวน 1.35 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 239,773 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1.11 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2013/14) โดยมูลค่าส่งออกในช่วง 5 เดือนนี้มีมูลค่า 738.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 231.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 507.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 26 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้มีการยื่นเสนอข้าวจากไทยจำนวนรวม 222,000 ตัน ในราคา 460.4-472 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 517 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากสหรัฐจำนวนรวม 105,000 ตัน ในราคา 624 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) – 647 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 70,000 ตัน ในราคา 669 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) - 697 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวบาสมัติของอินเดียจำนวนรวม 60,000 ตัน ในราคา 900-1,150 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out)

ที่มา Riceonline.com

